



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 310

ngày 10 tháng 6 năm 2001

Tờ báo hàng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Sáng Ngời

*Trăng sao ban chiếu qui thiên định
Nhập định quang minh rõ tiến trình
Xây dựng qui hồi tâm ổn định
Chơn hành tự đạt tự phân minh*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 08/04/01 đến 14/04/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tại sao loài người thường bị hiếp đáp bởi kẻ mạnh?
- 2) Trí tâm thông suốt thì sao?
- 3) Cơ thể con người nhận nhiều lại không có lợi tại sao?
- 4) Làm người phải chịu tam đại sự tại sao?
- 5) Độc tố thành tựu nơi nào?
- 6) Ở đời khó tu khó dứt tại sao?
- 7) Mỗi người đều có một viên ngọc từ bi tại sao?

<p>1) Monaco, 08-04-2001 8: 30 AM <i>Hỏi: Tại sao loài người thường bị hiếp đáp bởi kẻ mạnh?</i> Đáp: Thừa phần đông không hiểu lấy chính họ và không quý lấy chính họ làm sao biết thương người khác lúc nào cũng vắng tâm từ mạnh hiếp yếu là vậy</p> <p>Kệ: <i>Lấn nhau tại thế là trí chưa thông Hậu quả cứu mang tự tréo trông Tai hại không hay tâm lại động Tâm từ không có lại cầu mong</i></p>	<p>2) Monaco, 09-04-2001 10: 40 AM <i>Hỏi: Trí tâm thông suốt thì sao?</i> Đáp: Thừa trí tâm thông suốt là quân bình tự đạt</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm phục vụ lý quân bình Dẫn giải rõ rệt cảm thấy khinh Nguyên lý trần tâm xây dựng tiến Thành tâm tu luyện hiểu chính mình</i></p>
<p>3) Monaco, 10-04-2001 3: 40 AM <i>Hỏi: Cơ thể con người nhận nhiều lại không có lợi tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa cơ thể có luật sống ít thì không đủ, nhiều thì sẽ bị tràn ngập</p> <p>Kệ: <i>Tham nhiều lại bị tràn ngập bệnh Thiếu thốn không sao tự cứu mình Bệnh nặng do tham uống thuốc bỏ Hư gân hư cốt tại không mình</i></p>	<p>4) Monaco, 11-04-2001 4: 05 AM <i>Hỏi: Làm người phải chịu tam đại sự tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người bắt buộc phải chịu ăn ngủ ỉa tam đại sự, thấy rõ có nhập thì phải có xuất</p> <p>Kệ: <i>Ăn vô thì phải xuất ra liền Bác ái công bằng tự tiến xuyên Trí tuệ phân minh phần chuyển xuất Bình tâm thấy rõ ứng nhơn tiền</i></p>
<p>5) Paris, 12-04-2001 3: 20 AM <i>Hỏi: Độc tố thành tựu nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa độc tố lâu ngày thành tựu thành một khối sanh bệnh, máu huyết rất khó lưu thông, chuyển động khắp nơi nơi, không khác gì tình Trời mưa và bão</p> <p>Kệ: <i>Lưu hành bất nhứt chuyển thành động Khó khổ nan y nguyện ước mong Trí tuệ không thông tình khó tiến Vận hành không đạt tự ngoài trong</i></p>	<p>6) Paris, 13-04-2001 4: 25 AM <i>Hỏi: Ở đời khó tu khó dứt tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa ở đời khó tu khó dứt tại cần miếng ăn</p> <p>Kệ: <i>Thuận hòa mới có ăn ngon miệng Động loạn không ăn khó có hiền Nóng nảy bực mình không được tốt Thành tâm xây dựng tự tham thiền</i></p>
<p>7) Paris, 14-04-2001 4: 32 AM <i>Hỏi: Mỗi người đều có một viên ngọc từ bi tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa mỗi người đều có một viên ngọc từ bi nhỏ hay lớn đó thôi, do nhiều năm tháng đã hình thành</p> <p>Kệ: <i>Viên ngọc ban chiếu bởi điển từ Lâu ngày thành tựu người người tự tu Khai thông nghiệp lực chẳng bị mù Thức giác trong lòng chẳng còn ngu</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

H , ngày...

Thầy kính mến,

Thưa con là H kính thăm Thầy và bà Tám luôn được bình an khỏe mạnh.

Hôm nay con vui nhận được thư của Thầy. Lúc nào Thầy cũng luôn nhớ và chăm sóc anh em bạn đạo chúng con, cùng chia sẻ nỗi đau khổ của người đời lúc cơ thể suy nhược yếu đau. Tấm lòng của Thầy là cái gương sáng để các con học hỏi đời đời. Tuy Thầy ở xa chúng con, nhưng mỗi tờ thư của Thầy bay về VN đến với chúng con khiến chúng con vững tin rằng điển quang của Thầy nhất định bao trùm tất cả, những ai chịu tu và năng hành thì sẽ không bao giờ xa Thầy.

Con vừa đọc thư Thầy xong, nhắm mắt lại định thần, con đã nhận được điển quang của Thầy đến với con một cách êm dịu vui tươi. Con sung sướng lắm. Anh em chúng con rất vui vẻ trong việc tu sửa và học hỏi hằng ngày, cùng tu cùng tiến và nâng đỡ nhau trên bước đường tu học. Thầy là kim chỉ Nam hướng dẫn chúng con cùng tiến vào thiên quốc, một nơi thanh nhẹ và an lạc.

Con đang soạn ra tờ năm 2001 của Đức Ông Tư để các bạn ý thức được sự việc sắp tới mà vững lòng tu để có mặt trong kỳ thượng ngươn sắp đến.

Riêng H vô cùng cảm ơn Thầy đã lòng hỗ trợ cho con có việc tốt đẹp. Cứu Khổ Ban Vui là phần tài lộc của Thầy đã hy sinh cho anh em chúng con và một số bệnh nhân, Thầy đã giúp con thật nhiều. Đúng với câu "Phước Huệ song tu" như Phật giáo thường nói.

Thưa Thầy, người hướng về đạo nếu có đủ 4 điều như là : pháp, tài, lữ, địa, và nhất định chuyên tu, buông bỏ tất cả để quay vào trong, nhất là trong thời gian này thì nhất định sẽ thành đạt và toại nguyện.

Chúng con may mắn và có duyên với Thầy nên lúc nào cũng nhớ tu sửa để được thăng hoa, không phụ lòng Thầy đã hết lòng vì chúng con mà giảng dạy, mặc dù tuổi của Thầy đã già nua, sức khỏe có bao nhiêu Thầy cũng vui vẻ cống hiến. Mỗi lần con xem phim thuyết pháp của Thầy, nhìn Thầy từ từ tiến về khán đài, con mừng được thấy Thầy và rơi nước mắt.

Con nhìn Thầy rất dễ kính, càng nhìn điển quang của Thầy càng tỏa rộng ra, thật vui sướng biết bao Con mừng và hãnh diện vì Thầy, một người đã đạt tới tâm quân bình, trí tuệ sáng suốt, thanh cao rất xứng đáng được kính trọng với sự trọn vẹn trong lòng của chúng con.

Con được chị TA ở BD cho biết là cô B H bây giờ đã cất được nhà ở gần cổng vào "TVTC" ở L T. Các bạn đạo giúp đỡ cho BH được toại nguyện được gần thiền viện và một số cô giáo cũng mua đất cất nhà gần đó. Như vậy, con yên tâm rồi và mừng cho cô B H yên nơi yên chỗ để tu. Con đang cất cho 2 bạn đạo 1 cái nhà nhỏ để sống và tu. Nhà hai bạn ấy thật sự không sửa nổi, phải thay cây mới vì nó đã siêu vẹo, xuống cấp quá đỗi, mái lá dột nát, 2 bạn ấy rất cần được sự giúp đỡ đó Thầy. Và người mà hai bạn ấy thọ ơn là Thầy đó nhen. H cũng chỉ thay Thầy để giúp 2 bạn ấy có sự an ổn để tiến tu, xin Thầy hoan hỉ. Con xin cảm ơn Thầy.

Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và may mắn.

=====

L V, ngày ...

T H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày được biết con đã phát triển hạnh đức giúp người trong cơn hoạn nạn và thiếu thốn. Chỉ có tâm thì mọi việc sẽ song. Người chơn tu chỉ mong được tự cứu và cứu người, tạo hạnh đức dâng Trời Phật. Phước Huệ song tu niềm tin không thay đổi, trí sáng tâm minh cũng nhờ hạnh đức, niềm tin xây dựng sự tiến hóa của tâm linh, chiêu hướng phát triển vô cùng, tự cảm thức từ bi là chánh, thực hành những điều cần thiết và không thực hiện những điều không cần thiết, tâm thức thanh nhẹ thì bộ đầu mới phát triển, điển giới mới đạt thông, an vui trong thanh tịnh. Đời là tạm, nghiệp lực cũ mang, phần hồn vất vưởng trong vọng động.

Trời ban ơn và chứng tâm cho những phần hồn tự ăn năn sám hối. Con rơi lụy trước sự đau khổ, rồi đây thức hòa đồng bắt đầu mở, khi con hiểu họ là mình, thì mới chịu tu, sửa tiến nhanh hơn người thường, dần thân độ đời thì mới thấy được sự dũng mãnh của tâm linh, thực hành chứ không mượn lời mà không hành. Ngoại cảnh động thì mới thấy rõ thiên cơ đang giáo dục con người, tự dứt sẽ đóng góp những gì con cần giúp đỡ người hoạn nạn !

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG THUYẾT GIẢNG ÔNG TÁM

TU CÓ ĐIỂN KHÔNG NÊN NGHĨ XẤU CHO THIÊN HẠ

Khi các bạn lần lần đi vô trong cái mê giới, trong cái mê nó có cái tỉnh, mà cái mê đó nó giúp cho bạn làm được cái gì? Làm cho các bạn quên chuyện đau khổ của thế gian, làm cho bạn được nhẹ nhàng, rồi mới tiến về thanh tịnh. Bởi vì trong đó nó có nhiều cơ cấu, nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp. Khi mà các bạn xuất ra rồi, cái phần thanh điển nó tới đó, giới hạn, nó trở về, nó mới động loạn nhắc chuyện đời cho các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng cái giây phút mà được thanh tịnh đó là các bạn tiến về nơi thiên giới, rồi nó hết lực lượng nó mới trở lại về đời.

Cho nên chúng ta ở đây có chỉ rõ ràng, đời đạo song tu, trở về đời nó nhớ nhiều chuyện đời, thù oán đủ thứ, ăn thua thế gian, nhưng mà khi nhắm mắt công phu nó nhẹ nhàng, rồi thì những cái đó nó quên, thì chúng ta nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó. Nó tiến lên cao chừng nào sau này chúng ta mới đắc sự sáng suốt ở bên trên. Chứ các bạn còn trở về chuyện thế gian, mà đem sự sáng suốt của đạo về phổ biến, rồi lợi dụng cái mảnh lối đó để đi hại người ta là không được. Nên ở đây chúng tôi tu phải nhắc các bạn rằng: “Chừng nào các bạn có luồng điển, không nên chửi rửa thiên hạ, không nên nghĩ điều xấu cho thiên hạ”. Bởi cái hồn các bạn tu thì cái vía các bạn nhẹ, các bạn sai cái vía làm điều gì, cái vía nó phải chuyển theo, nó phải ứng theo lời của Chủ Nhân Ông là phần hồn, rồi nó gây ra tai nạn cho thiên hạ.

Cho nên chúng ta không có chịu tổ chức, không có chịu phân kẻ lớn người nhỏ, kẻ tu trước người tu sau, nhưng mà tất cả đều đồng hạng, để ngồi gần nhau để nghiên cứu. Chứ còn nếu phân giới, thì trên đờ xuống dưới, mà ở dưới kích động lên trên, thì làm ra gây rối về cái phần điển. Cho nên ở đây tôi nhắc hoài, nhắc luôn luôn, nhắc hàng tuần cho các bạn tự sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác, chứ không nên làm thầy người ta hay là không nên: “Tôi ngồi ở nhà... tôi chuyển điển hay tôi phá ai” này kia kia nọ. Cái đó nó hư hại thêm, nó tập quán cho cái vía theo chuyện đời, thì tự nhiên chuyện đời càng ngày càng gia tăng.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

Kính thưa quý bạn đạo,
Chúng tôi xin quý bạn lưu ý:

1) Ghi danh ở Hotel trước và sau Đại Hội

Xin quý bạn ghi danh ở hotel trước và sau Đại Hội càng sớm càng tốt, vì BTC chỉ còn giữ một số ít phòng khách sạn với giá rẻ và chúng tôi không bảo đảm có thể giữ giá phòng đương thời nếu quý bạn ghi danh trễ. Khi đặt phòng, xin vui lòng thông báo qua email, fax, hay điện thoại để chúng tôi giữ chỗ trước.

Tiền phòng xin xem phiếu ghi danh. Check hay Money Order xin đề: VoVi Friendship Association of Northern California,
và gửi về: P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966.

2) Đưa đón trước và sau Đại Hội

Quý bạn nào đã mua vé phi cơ xin thông báo ngày giờ và chuyến bay/ hãng hàng không cho BTC để chúng tôi lập danh sách cho Ban Chuyển Vận đưa rước. (email: maioro@yahoo.com hay biên thư về: Mai Nguyen, P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966-0234, hoặc liên lạc các số điện thoại theo như phiếu Ghi Danh).

Lưu Ý: Ban Chuyển vận chỉ đưa rước bạn đạo vào ngày 25 và 26 tháng 10, 2001.

Từ ngày 23 đến ngày 24-10 và những ngày 4 và 5 tháng 11, quý bạn ở Khách Sạn Renaissance Marriott sẽ có SHUTTLE (bus của hotel) đưa ra phi trường miễn phí, nhưng cần thông báo trước cho BTC để chúng tôi lo liệu với Khách Sạn.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Liên lạc ghi danh Đại Hội và Hotel:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai Tel: (530) 589-6972 Fax (530)589-1517 Email: maioro@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng Tel: (514) 362-0259 Email: aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli Tel: (0)(4) 50708355 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

Hương Tâm Cầu Nguyện

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trương Hiền từ trần tại Paris ngày 28-05-2001, hưởng thọ 72 tuổi.

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

=====